



'น้ำตาล' สู้สุดใจ ขอบคุณชาวไทย

หมอพื้นฝรั่งเศส คว่ำ'มิสยูนิเวิร์ส'

“ทูลกระหม่อม” โพสต์ไอจีพระราชทานกำลังใจ “น้องน้ำตาล” เจ้าตัวไลฟ์เฟซบุ๊กขอบคุณทุกกำลังใจ เล่าประสบการณ์สุดเก๋ริง **◆อ่านต่อหน้า 16**

'น้ำตาล' □ ต่อจากหน้า 1

ตอนประกาศเข้ารอบ 13 คน เฝย ถึงไทยจะเปิบส้มคำเป็นเมนูแรก “บ๊วกตู้” ภูมิใจกล่าวขยอ่งในหลวง ร.9 บนเวทีโลกคนไทยทั้งประเทศ ร่วมลุ้นเชียร์ให้คว่ำมิสยูนิเวิร์ส ตอบคำถามทำน้ำตาลซิม แอบคิดหวังเล็ก ๆ ชวดมงกุฎ “นักศึกษาทันตแพทย์” จากฝรั่งเศสคว่ำ “นางงามจักรวาล 2016” เป็นคนที่ 2 ห่างจากคนแรกถึง 6 ทศวรรษ เพื่อนๆ ร่วม ม.มหกสาธาม

ลุ้นตัวโก่ง คณะครูโรงเรียน ม.ปลาย นำนักเรียนร่วมเชียร์รุ่นพี่ลุ้นระทึกกึกก้องเตรียมจัดคณะรับถึงสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานจากกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ว่า การประกวด มิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 65 ประจำปี 2016 จัดขึ้นภายในห้องประชุมของศูนย์การค้า มอลล์ ออฟ เอเชีย ที่กรุงมะนิลา โดยมีตัวแทนสาวงามจาก 86 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งผู้ที่คว่ำมงกุฎไปครองได้แก่ น.ส.อริส มิเดอ

นาร์ ตัวแทนสาวงามจากฝรั่งเศส วัย 24 ปี ทั้งนี้ มิเดอเนาร์ เป็นนักศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยลิลล์ ตอบคำถามได้อย่างชาญฉลาดในทั้ง 2 รอบ โดยในรอบ 6 คนสุดท้าย เธอกล่าวสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการเปิดพรมแดนต้อนรับผู้อพยพเนื่องจากฝรั่งเศสต้องการเป็นส่วนหนึ่งของโลกยุคโลกาภิวัตน์ และเธอเชื่อว่าการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลเป็นความสัมพันธ์ที่สำคัญในโลกสมัยใหม่ ขณะที่รอบ 3 คนสุดท้าย เป็นคำถามเกี่ยวกับความผิดพลาดในชีวิตและบทเรียนจากสิ่งนั้น มิเดอเนาร์ กล่าวว่า เธอทำผิดพลาดและประสบกับความล้มเหลวมาแล้วหลายครั้ง อย่างไรก็ตาม เธอประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทุกครั้ง เพื่อการเรียนรู้สำหรับอนาคตส่วนการเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ ต่อให้เธอไม่ได้เป็นผู้ชนะ แต่การได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานถือเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่และเป็นเกียรติแก่ชีวิตของเธอแล้ว หลังกล่าวจบเธอได้รับการปรับมืออย่างกึกก้องของผู้ที่เข้ามาร่วมรับชมการประกวด

การคว่ำมงกุฎมิสยูนิเวิร์สของมิเดอเนาร์ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 ในประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศส ห่างจากครั้งแรกจนถึง 63 ปี ตั้งแต่ น.ส.คริสเตียน มาร์เทล คว่ำตำแหน่งในการประกวดครั้งที่ 2 เมื่อปี 1953 (พ.ศ. 2496) ขณะที่ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดครั้งนี้ ได้แก่ น.ส.ราเชล เบลิชซิเยร์ จากเฮติ ส่วน น.ส.แอนเดรีย โดวาร์ จากโคลอมเบีย คว่ำตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมมอบให้ น.ส.เท็ต เท็ต ดูน ตัวแทนสาวงามจากเมียนมา สำหรับตัวแทนสาวงามอีก 3 ประเทศที่เข้ารอบ 6 คนสุดท้ายมาจากเคนยา ฟิลิปปินส์ และ น.ส.ชลิตา ส่วนเล่นห์ หรือ น้องน้ำตาล อายุ 21 ปี ตัวแทนจากประเทศไทย

ด้าน น.ส.ชลิตาเปิดใจหลังเสร็จสิ้นการประกวด ว่า ขอขอบคุณคนไทยทุกคนที่ช่วยเชียร์และโหวตให้ตลอดการประกวด ภูมิใจที่ทำให้คนไทยมีความสุข และตื่นเต้นที่มีโอกาสได้พูดถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ตอนนี้อยากให้การประกวดจบ เพราะยังสนุกและคิดถึง

เพื่อน ๆ ที่มาประกวด สิ่งที่ทำไม่ได้ทำในเกมชลิดา ส่วนเสน่ห์ แต่มาทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนประเทศไทย และตอนนี้พอใจกับสิ่งที่ตัวเองทำ แม้จะแอบเสียดายอยู่บ้าง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประกวดครั้งนี้ น้ำตาลถูกกล่าวขวัญอย่างมากในโลกโซเชียล เพราะเธอได้รับการโหวตจากกองเชียร์ทั่วโลกกว่า 100 ล้านโหวต ทำให้แฟนคลับชาวไทยแอบหวังเล็ก ๆ ว่าเธอจะเป็นผู้คว้ามงกุฎมาครอง

ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประกวดเมื่อกลับมาถึงโรงแรมที่พัก มีกองเชียร์ชาวไทยและคนฟิลิปปินส์มาต้อนรับให้กำลังใจอย่างล้นหลาม รวมทั้งครอบครัว ได้แก่นายสรนันท์-นางชุตติกาญจน์ ส่วนเสน่ห์ บิดามารดา พร้อมทั้งคุณย่า ซึ่งทันทีที่เห็นหน้ามารดาน้ำตาลได้โผกอดแม่ด้วยน้ำตาคอลอแบ่ นอกจากนั้นนางสุรางค์เปรมปรีดี ประธานอำนวยการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ และนางชัชฎาภรณ์ วรรณสุด ผู้จัดการประกวดมิสยูนิเวิร์ส ยังสวมกอดพร้อมกล่าวชื่นชมว่าทำหน้าที่ดีเยี่ยมแล้ว และเธอคือความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ ทั้งนี้ น้ำตาลจะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ในวันที่ 31 ม.ค. ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ 621 เวลาประมาณ 13.10-15.25 น.

บรรยากาศการเชียร์ น.ส.ชลิดา ในกรุงเทพฯ คึกคักไม่แพ้ที่ใดในโลก ที่ห้องอาหารแหลมเกต ถนนวิภาวดีรังสิต จัดงานมิสยูนิเวิร์ส 2016 วิลลิ่ง ไทยแลนด์ ปาร์ตี้ (Miss Universe 2016 Viewing Thailand Party) ทางร้านนำภาพการถ่ายทอดสดขึ้นฉายบนจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่ เพื่อให้คนไทยร่วมเชียร์ นื่องน้ำตาลมีผู้เข้าร่วมเชียร์จำนวนมาก บางรายนำสายสะพายไทยแลนด์มาสวมพร้อมโบกธงชาติไทย ขณะเชียร์บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ขณะที่น้ำตาลเดินบนเวทีกองเชียร์ต่างเปล่งเสียงร้องเชียร์พร้อมปรบมือและลุกขึ้นยืนให้กำลังใจเหมือนยืนเชียร์อยู่ข้างเวที เมื่อกรรมการประกาศผู้เข้ารอบ 13 คนสุดท้าย ทุกคนลุกขึ้นโห่ร้องด้วยความดีใจอย่างกึกก้องสนั่นไปทั่วห้องอาหาร

ภายหลังจากประกาศได้เข้ารอบ 6 คนสุดท้าย แฟนคลับตะโกนโห่ร้องด้วยความดีใจ



▲ มิสยูนิเวิร์ส... น.ส.อีริส มิทเตอนาร์ (บน) สาวงามจากฝรั่งเศสคว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 65 ประจำปี 2016 ด้าน น.ส.ชลิดา ส่วนเสน่ห์ หรือน้องน้ำตาล (ซ้าย) สาวงามจากประเทศไทย เข้ารอบ 6 คนสุดท้าย

ก่อนที่ต่างคนจะก้มหน้าก้มตาช่วยกันหยิบโทรศัพท์มือถือมาร่วมโหวต โดยหวังว่าจะสามารถคว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์สมาครอง หลังจากทีคนไทยเฝ้ารอมมาตั้งแต่ปี 31 น้ำตาลถือเป็นตัวแทนประเทศไทยในรอบ 29 ปี ที่ได้แสดงชุดประจำชาติในรอบ 9 คนสุดท้ายอีกด้วย กระทั่งเข้าสู่ช่วงตอบคำถามจากคณะกรรมการไม่ทำให้ผิดหวังแฟนคลับซึ่งในคำตอบจนถลันน้ำตาลไว้

ไม่อยู่ จนถึงช่วงประกาศผู้เข้ารอบ 3 คนสุดท้าย บรรยากาศกลับกลายเป็นความเครียด กองเชียร์ต่างลุ้นระทึกกลัวตาพนมมือบางคนแทบเป็นลม แต่ต้องผิดหวังที่น้องน้ำตาลไม่ได้เข้ารอบต่อไปทุกคนพร้อมใจปรบมือ ก่อนจะทยอยแยกย้ายกันกลับ

ขณะที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำจอโปรเจกเตอร์ขนาดใหญ่เปิด

ถ่ายทอดสดนางงามจักรวาล 2016 ท่ามกลางความสนใจของนิสิต ม.มหาสารคาม ที่มาร่วมเชียร์ให้กำลังใจน้ำตาล ซึ่งเป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาจุลชีววิทยา และขอขอบคุณที่ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ยืนยันว่าน้ำตาลเป็นคนสวยตั้งแต่แรกเห็น จิตใจดี ร่าเริงขี้เล่น อยู่ใกล้แล้วจะสนุกสนาน เป็นที่รักของทุกคนชอบทำให้ทุกคนมีรอยยิ้มมีความสุข ที่โรงเรียนพุดเจริญวิทยาคม ต.บางโฉง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ คณะครูและนักเรียน 2,700 คน ร่วมเชียร์เป็นกำลังใจให้น้ำตาล ที่เป็นศิษย์เก่ากันอย่างอุ่นระริกหลังทราบผลการตัดสินทำเอาน้องนักเรียนต่างเสียดายแทนพี่น้ำตาลด้วยกันทุกคน และในวันที่น้ำตาลกลับประเทศไทย คุณครูและนักเรียนจะเดินทางไปร่วมต้อนรับเพื่อเป็นกำลังใจที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอีกด้วย

ขณะเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวถึงน้องน้ำตาลว่าติดตามการเข้าประกวดมาตั้งแต่ต้น ในฐานะคนไทยที่เดินทางไปประกวดต่างบ้านต่างเมืองมีกระแสเชียร์จำนวนมาก ทั้งจากโหวตและการส่งแรงใจจากคนไทยทั่วประเทศ ซึ่งการเข้าถึงรอบ 6 คนสุดท้ายถือว่าไม่ธรรมดา เพราะมีหลายอย่างเป็นองค์ประกอบ ไม่ว่าจะ

เป็นความสวย มารยาท การตอบคำถาม ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นขอให้ทุกคนจงภูมิใจ เพราะที่ผ่านมการที่คนไทยจะเข้ารอบลึก ๆ ในรอบ 6 คนนั้น น้อยมาก ดีใจและขอให้กำลังใจต่อไป คิดว่าเขาคงมีอนาคตที่ดีจากที่เขาทำอยู่ทุกวันนี้ แต่สิ่งสำคัญคือ น้องน้ำตาล ได้กล่าวบนเวที เรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ผมรู้สึกดีในใจ เวลาที่น้องเขาพูดถึง จึงขอให้ทุกคนภาคภูมิใจแม้ว่าจะไม่ได้เป็นมิสยูนิเวิร์สก็ไม่ใช่ไร เพราะอย่างน้อยเราก็ได้แสดงบทบาทในเวทีโลก

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประทานกำลังใจผ่านอินสตาแกรม ส่วนพระองค์ Nichax แก่น้ำตาล ระบุว่าสำหรับน้ำตาลนั้นถือเป็นตัวแทนประเทศไทย ได้อย่างน่านับศรัทธาชอบคุณมาก ล่าสุด น้ำตาล ชลิดา ได้ไลฟ์วิดีโอสดผ่านเฟซบุ๊ก แฟนเพจ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ เป็นครั้งแรกหลังจากเสร็จการประกวด ความยาว 30 นาที เล่าประสบการณ์อย่างอารมณ์ดี เผยความรู้สึกตอนที่พิธีกรประกาศชื่อผู้เข้ารอบ 12 คนแล้วเหลืออีกเพียง 1 คน ตอนนั้นตื่นเต้นมากได้แต่ยืนกุมมือตัวเองไว้ข้างหลัง

ตลอด วินาทีนั้นรู้สึกตัวเองคงไม่ได้เข้ารอบ เพราะสาวงามจากเวเนซุเอลา และโดมินิกัน ตัวเต็งทั้งนั้นยังไม่ถูกประกาศชื่อแต่พอประกาศมาเป็นชื่อเรารู้สึกตกใจและดีใจไปพร้อม ๆ กัน

ช่วงตอบคำถามรอบ 6 คนสุดท้ายนั้น ภาวนาในใจระลึกถึงในหลวงร.9 ช่วยลดบันดาลให้ตัวเองเจอคำถามดี ๆ จะได้นำชื่อเสียงกลับประเทศไทย พระองค์ทรงเป็นผู้ทำให้ดวงใจและเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ ขอขอบคุณทุก ๆ คำปลอบใจที่มีต่อน้ำตาลทั้งการดีชม จะขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแม้วันนี้จะไปไม่ถึงความฝันแต่ทำเต็มที่ที่สุดแล้ว

น้ำตาล เล่าว่า น้ำตาลคลอบتونได้สวมชุดประจำชาติ The Jewel Of Thailand ขึ้นบนเวที ปลื้มปีติที่ได้สวมชุดนี้ ส่วนตอนโชว์ชุดว่ายน้ำรอบแรกช่วงเก็บตัวเลือกสี่ชมพู เพราะจินตนาการเห็นตัวเองสวมชุดสีนี้เข้ารอบลึก ๆ แต่ปรากฏว่าสี่ชมพูเหลือไม่กี่ตัวและไม่ มีไซซ์ของตัวเอง จึงเลือกสีเหลืองแทนปรากฏว่าโดดเด่นลงตัวกลายเป็นที่อื้อฮ้างจึงเลือกใส่เดินรอบชิงวันนี้ด้วย ตอนนั้นคิดถึงอาหารไทยมากหากได้เหยียบแผ่นดินไทยจะกินส้มตำเป็นเมนูแรก.

คนไทยส่งแรงใจเชียร์ 'น้องน้ำตาล'

